



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

เรื่อง แนวทางการรับแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยประกาศรับแจ้งการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ประเภทบ้านอยู่อาศัย (สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มให้ครบ ๑๐๐ เมกะวัตต์) พ.ศ. ๒๕๕๗ และประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การกำหนดให้กิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเป็นกิจการที่ต้องแจ้ง พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ประเภทบ้านอยู่อาศัย ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งสูงสุดรวมของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่เกิน ๑๐ กิโลวัตต์ (kW_p) เข้าข่ายเป็นกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเป็นกิจการที่ต้องแจ้ง ประกอบกับกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับที่ ๖๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดลักษณะของการตัดแปลงหลังคาอาคารที่ไม่เข้าข่ายต้องได้รับใบอนุญาตตัดแปลงอาคาร (อ.๑)

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในกระบวนการรับแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตและเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ครั้งที่ ๕๓/๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓๖๓) เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติกำหนดแนวทางปฏิบัติให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ให้วิศวกรโยธาตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรตรวจสอบและรับรองว่าโครงสร้างอาคารตามแบบแปลนและรายการคำนวณมีขนาดพื้นที่ติดตั้งไม่เกิน ๑๖๐ ตารางเมตร และมีน้ำหนักรวมของแผงเซลล์แสงอาทิตย์และโครงสร้างรองรับทั้งหมดไม่เกิน ๒๐ กิโลกรัมต่อตารางเมตร (แบบการสำรวจอาคาร) ทั้งนี้ ตามแบบที่สำนักงาน กกพ. กำหนด (สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน กกพ. ที่ www.erc.or.th)

(๒) ให้เจ้าของอาคารอยู่อาศัยยื่นหนังสือพร้อมผลการตรวจสอบรับรองความมั่นคงแข็งแรงของวิศวกรโยธาว่าสามารถติดตั้งได้อย่างปลอดภัย (แบบการสำรวจอาคาร) แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นในพื้นที่ตั้งของอาคารทราบการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารก่อนเริ่มดำเนินการ

(๓) ให้เจ้าของอาคารอยู่อาศัยนำหลักฐานการยื่นแจ้งในข้อ (๒) ซึ่งประกอบด้วยสำเนาหนังสือที่มีการลงทะเบียนรับเอกสารและแบบการสำรวจอาคารมายื่นเป็นเอกสารประกอบการรับแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตต่อสำนักงาน กกพ. หรือสำนักงาน กกพ. ประจำเขต หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

นอกจากนี้ เนื่องด้วยมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้กำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) ไว้ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ จึงขอให้ผู้ประกอบการยื่นแบบแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามข้อ (๓) ก่อนวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและมติ กพช. ดังกล่าว ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบการที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตัดแปลงอาคาร (อ.๑) ไว้กับสำนักงาน กกพ. ก่อนวันที่กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๖๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) มีผลใช้บังคับ ให้ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดนี้ด้วยเช่นกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นางสาวอรุณกร ออมริชิต)

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน